



ชื่อหนังสือพิมพ์	คม·ชัด ลึก	วันที่	๗ มิถุนายน ๒๕๔๘	หน้า	๑, ๑๔	CPA	๒๘๑
------------------	------------	--------	-----------------	------	-------	-----	-----



ม.สารคามรับน้องหนัก ให้นัก
น้องใหม่ปิดห้องร้องเพลง
เชียร์-คลานกลางแดดนับ
ชั่วโมง จนเครียด เป็นลม
หามส่งโรงพยาบาลถึง 21
ราย ขณะที่รองอธิการบดีสั่ง
พร้อมลงโทษรุ่นพี่หากแหก
กฎทำรุนแรง

อ่านต่อหน้า 14

■หนักไปหน่อย ■ หนึ่งใน 21 นักศึกษาปี 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ถูกนำส่ง รพ.มหาสารคาม เนื่องจากเครียด แน่นหน้าอก
อ่อนเพลีย จากการร่วมกิจกรรมรับน้องที่ต้องร้องเพลงเชียร์และคลานกลางแดดนับชั่วโมง เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.

รับน้อง

แม้หลายฝ่ายจะรณรงค์ให้มีการลดหรือยกเลิกความรุนแรงในการรับน้องใหม่ในช่วงเปิดเทอมใหม่ แต่ข่าวคราวในเรื่องนี้ยังมีอยู่ ล่าสุดเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 4 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้รับโทรศัพท์แจ้งจากนักศึกษาคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ว่ามีการรับน้องใหม่ยี่ดะเยื่อ ประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัด ทำให้มีน้องใหม่เป็นลมหลายราย จนต้องถูกห้ามส่งโรงพยาบาลมหาสารคาม

หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลมหาสารคาม พบว่ามีรถตู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำลังทยอยนำน้องใหม่มาส่งที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเป็นระยะ โดยทราบว่าได้มีการทยอยนำตัวมาส่งตั้งแต่วันที่ 17.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา และยังคงมีน้องใหม่ที่ถูกนำตัวมาส่งอีกหลายรายจนถึงเวลา 01.00 น. วันวันที่ 5 มิถุนายน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่กลุ่มผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ รวมทั้งผู้สื่อข่าวโทรทัศน์หลายช่อง กำลังบันทึกภาพผู้ป่วยที่ถูกลำเลียงลงจากรถตู้ นั้น พยาบาลผู้ทำหน้าที่ซักประวัติผู้ป่วยอยู่หน้าห้องฉุกเฉินได้ออกมาห้ามกลุ่มผู้สื่อข่าวถ่ายภาพ โดยขู่ว่าหากไม่หยุดจะแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดี พร้อมบอกให้ลบภาพออกจากกล้องทั้งหมด นอกจากนี้นายธีรพล ธีระบุชา อาจารย์คณะการบัญชี ซึ่งเป็นผู้ควบคุมนักศึกษา มาส่งโรงพยาบาล ได้แสดงอาการไม่พอใจกลุ่มผู้สื่อข่าว พร้อมเรียกขอตรวจดูบัตรผู้สื่อข่าวและโทรศัพท์แจ้งไปยัง ร.ต.อ.ณัฐชัย ผกกลางแดด พนักงานสอบสวน (สบ 1) ในฐานะร้อยเวร สภ.อ.เมืองมหาสารคาม ให้มาจับกุม

หลังรับแจ้ง ร.ต.อ.ณัฐชัย พร้อมด้วยชุดสายตรวจและชุดสืบสวนกว่า 10 นาย ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม อาจารย์คนดังกล่าวก็ได้แจ้งให้ ร.ต.อ.ณัฐชัย ยึดกล้องผู้สื่อข่าวแล้วนำตัวไปสอบสวนที่ สภ.อ.เมืองมหาสารคาม แต่เมื่อ ร.ต.อ.ณัฐชัย เห็นว่าเรื่องทำท่าจะบานปลาย จึงรายงาน พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ สุริยะ รอง ผกก.(ส) สภ.อ.เมืองมหาสารคาม ทราบ ก่อนให้อาจารย์คนดังกล่าวไปแจ้งความที่ สภ.อ.เมืองมหาสารคาม

จากนั้นอาจารย์พร้อมด้วยพยาบาลที่ไม่พอใจกลุ่มผู้สื่อข่าว ได้เดินทางไปที่ สภ.อ.เมืองมหาสารคาม พร้อมแจ้งความเอาผิดผู้สื่อข่าวในข้อหาบุกรุก แต่ขณะที่กำลังให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน ก็ได้มีโทรศัพท์มาจาก

น.พ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผอ.โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางไปราชการที่ประเทศสวีเดน แจ้งให้พยาบาลยุติการเข้าแจ้งความ จากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้าน แต่กลุ่มผู้สื่อข่าวยังคงเฝ้าดูรถตู้ของทางมหาวิทยาลัยที่วิ่งเข้าออกโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อนำนักศึกษาใหม่ที่มาส่งอยู่จนถึงเวลา 01.00 น. รถของมหาวิทยาลัยก็ยังวิ่งรับส่งอยู่

สำหรับกิจกรรมรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ขึ้นตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน โดยได้จัดกิจกรรมรับน้องทุกคณะและแยกตามคณะ ซึ่งการรับน้องใหม่ในวันที่ 4 มิถุนายน ได้มีการรับน้องแยกคณะ โดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดิม ได้มีกิจกรรมที่อ้างว่าเพื่อเป็นการสร้างความอดทนให้น้องใหม่ ด้วยการปิดห้องร้องเพลงเชียร์ รวมถึงการคลานตามพื้นดินตากแดดเป็นเวลายาวนานหลายชั่วโมง จนเป็นเหตุให้น้องใหม่ที่ร่างกายรับไม่ไหว บ้างก็เป็นลม หรือแขนขา มีบาดแผล จนต้องมีการนำส่งโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 17.00 น. จนถึงตีหนึ่ง

จากการตรวจสอบพบว่า มีนักศึกษาน้องใหม่ที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาสารคาม ครั้งนี้ 21 ราย โดยแต่ละคนมีสภาพอิดโรย และสีหน้าเคร่งเครียด ทางโรงพยาบาลแจ้งว่า นักศึกษาใหม่ส่วนใหญ่ มีอาการแน่นหน้าอก หายใจลำบาก เนื่องจากภาวะเครียด เหนื่อยเพลีย บางรายหายใจไม่ออก ปวดศีรษะ เป็นลม ปวดกล้ามเนื้อ ซึ่งทั้ง 21 รายได้กลับไปพักผ่อนที่หอพักหลังจากแพทย์ได้ปฐมพยาบาลให้อาการดีขึ้น

นิสิตรุ่นพี่ปี 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายหนึ่ง เปิดเผยว่า การรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมานานแล้ว ถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ในการเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย ส่วนที่ว่าคณะไหนจะมีกิจกรรมรับน้องที่สร้างสรรค์หรือรับน้องแบบโหดๆ ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มรุ่นพี่ที่จะเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ ถ้ารุ่นพี่เคยโดนรับน้องแบบโหดๆ ก็จะจดจำไว้เอาคืนกับน้องใหม่ในปีหน้า ด้วยวิธีการโหดกว่าเดิม เสมือนการแก้แค้นกัน แต่บางแห่งกิจกรรมก็จะออกมาทะเล่สองแ่งสองงาม เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับรุ่นน้องที่เป็นผู้หญิงก็มี



ด้าน รศ.สุรชา อมรพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวว่าการรับน้องใหม่ที่มีขึ้นทุกปี ทางมหาวิทยาลัยได้วางกรอบและกฎเกณฑ์พร้อมประกาศให้ทุกคนได้ทราบร่วมกันแล้ว ก่อนการจัดกิจกรรมก็จะมีการตรวจสอบก่อน ส่วนการรับน้องแต่ละคณะก็จะมีคณะกรรมการของคณะ และของกองกิจการนิสิต ไปตรวจสอบดูความเรียบร้อยด้วย

“ปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นิสิตรุ่นพี่ก็อาจจะทำอะไรไปโดยไม่ได้คิดบ้าง บางครั้งก็เกินเลยไปที่สำคัญสภาพร่างกายของรุ่นน้องแต่ละคนมีเหมือนกัน แต่ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้มีการบังคับน้องใหม่ให้ร่วมกิจกรรม ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป หากมีการจงใจกระทำรุนแรงก็คงต้องมีลงโทษ ส่วนอาจารย์ผู้ควบคุมก็จะเชิญมาพูดคุยหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อน” รองอธิการบดี มมส. กล่าว